

โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ ลุยจัดมหกรรมโชว์เรือหรู หนุ่ยอ่าวไทยเป็นฮับธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเลรับ AEC

พัทยา - โอเชียน มารีน่า ยอร์ชทคลับ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมการแสดงเรือนานาชาติ “โอเชียน มารีน่า พัทยา โยท์ โชว์ 2556” (Ocean Marina Pattaya Boat Show 2013) สุดยิ่งใหญ่สานต่อเป็นปีที่ 2 หลังประสบความสำเร็จอย่างสูงในปีแรก ตอกย้ำอ่าวไทยมีศักยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจทางทะเลแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2556 นี้ ณ โอเชียน มารีน่า ยอร์ชทคลับ หาดจอมเทียน พัทยา คาดดึงดูดกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการธุรกิจด้านเรือและการท่องเที่ยวทางทะเล พร้อมเรือยอร์ชสุดหรูหลายแบรนด์ดัง ที่จะมาโชว์ให้ลูกค้าคนไทยกระเป๋านักได้ช้อปปิ้งเรือจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ คาดสามารถดึงดูดบริษัทร่วมออกแสดงสินค้าและบริการมากกว่า 100 ราย และผู้เข้าชมงานกว่า 3,000 คนจากไทยและนานาชาติ



นางสุพัตรา อังควินิจวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด เผยว่า “อ่าวไทยเป็นเส้นทางเหมาะสำหรับการล่องเรือชมธรรมชาติของป่าเขตร้อน ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาค อีกทั้งยังมีท่าจอดเรือยอร์ชมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทยอย่าง โอเชียน มารีน่า ยอร์ชทคลับ ที่มีประสิทธิภาพในการรองรับการนักท่องเที่ยวทั้งในด้านการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนได้อย่างครบวงจร และในปีนี้ได้ขยายพื้นที่เพื่อรองรับจำนวนผู้มาร่วมงาน อีกทั้งปรับรูปแบบการจัดสถานที่ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยพื้นที่สำหรับการจัดแสดงบนพื้นน้ำมีการจองพื้นที่ล่วงหน้าไปแล้วกว่า 60% และปีนี้มีพื้นที่การจัดแสดงบนชายฝั่งกว่า 2,600 ตารางเมตร ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดีทั้งภาคธุรกิจการเดินเรือ ยานยนต์ และอสังหาริมทรัพย์สุดหรูระดับชั้นนำต่างๆ มากมาย”

นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานจะได้สนุกไปกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ ร่วมทดสอบและสัมผัสการเล่นเรือยอร์ชททุฟรี การพายเรือคายัครุ่นใหม่ล่าสุด การแข่งขันเรือ Dragon Boat พร้อมลุ้นรับของรางวัลจากสินค้าแบรนด์ดังภายในงาน ตี๋มด้ากับดนตรีสดจากวงชั้นนำและบรรยากาศเทศกาลเปียร์รี่ในสวนริมทะเล ผู้สนใจเข้าร่วมจองพื้นที่แสดงสินค้าและบริการ งานมหกรรมแสดงเรือนานาชาติ แสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์เรือและกีฬาทางน้ำประจำปี 2556 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพัชรภาภรณ์ ศิริทรัพย์วงศ์ (สนง.กรุงเทพฯ) อีเมลล์ patcharaporn@oceanproperty.co.th หรือ คุณสก็อต ฟินสเดน (สนง.พัทยา) อีเมลล์

scott.finsten@oceanmarinayachtclub.com หรือดูข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ www.oceanmarinaboatshow.com และ www.facebook.com/oceanmarinaboatshow